

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ</p> <p>เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีทักษะ สมรรถนะ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน</p>	<p>1.1 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>1.2 ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ</p> <p>1.3 เสริมสร้างทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21</p>
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น</p> <p>เป้าประสงค์ : สถานศึกษาได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและบัณฑิตครูที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคตะวันตก</p>	<p>2.1 ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตครูที่มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ และคุณลักษณะความเป็นครู</p> <p>2.2 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา</p>
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น</p> <p>เป้าประสงค์ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วฒัฒนธรรมความเป็นไทย และสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก</p>	<p>3.1 ส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนในด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว</p> <p>3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p>
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล</p> <p>เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีทักษะและสมรรถนะ จิตบริการ รักองค์กร ดำเนินตามค่านิยมหลัก NPRU และได้รับสวัสดิการที่ดี</p>	<p>4.1 เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะ การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร และการให้บริการด้วยจิตบริการ</p> <p>4.2 สร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัย</p> <p>4.3 ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ Green & Clean University</p>
คณะครุศาสตร์	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ</p> <p>เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีมาตรฐานคุณภาพวิชาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21</p>	<p>1.1 พัฒนาให้บัณฑิตมีมาตรฐานคุณภาพวิชาการ</p> <p>1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21</p>

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของท้องถิ่น เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>1.3 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู</p> <p>2.1 สร้างความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ ครูและนักศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน</p> <p>2.2 ผลิตและพัฒนาครูพันธุ์ใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น</p> <p>2.3 การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา</p>
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เป้าประสงค์ : บุคลากรมีทักษะภาษา การคิด ผลงานนวัตกรรม วิจัยและเทคโนโลยีตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>3.1 ส่งเสริมการอบรมเพิ่มทักษะ ภาษา การคิด วิจัย เทคโนโลยี และหาพื้นที่หรือโครงการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรออกไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย</p>
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและมีเสถียรภาพ เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความสามัคคีและรักองค์กร บูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>	<p>4.1 ส่งเสริมสนับสนุนเป็นองค์กรแห่งความสุข</p> <p>4.2 การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรบูรณาการความร่วมมือ</p> <p>4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร</p>